



Phong Trào Cursillo Tổng Giáo Phận Boston – Ngành Việt Nam

617-690-2429 † www.vietcursilloboston.org

BẢN TIN THƯ THÁNG 4 NĂM 2013

Quý Anh Chị Cursillistas kính mến,

Chúng ta đang sống trong những ngày đầy tràn niềm vui của Chúa Kitô Phục Sinh. Chúng ta cùng đồng hành với Chúa Kitô trong sự thương khó, sự chết và sống lại của Người trong suốt hành trình “Ngày Thứ Tư” của mình. Chúng ta cũng cùng đồng hành với nhau trong việc xây dựng Phong Trào Cursillo của chúng ta.

Tân Trưởng Ban Điều Hành PT Cursillo Toàn quốc

PT Cursillo đã tuyển chọn anh Giuse Trần Thái Hoàng phục vụ trong chức vụ Trưởng Ban Điều Hành PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ. Anh Hoàng đã tham dự Khóa Cursillo Cuối Tuần vào năm 2007 và cuộc gặp gỡ của anh với Chúa Kitô mật thiết đến độ cuộc sống tâm linh của anh đã thay đổi tận gốc rễ. Anh Hoàng rất say mê tâm tưởng, bản chất, mục đích và đặc sủng của PT Cursillo. Anh đã phục vụ trong PT Cursillo ngành Việt Nam tại GP San José, CA, trong vai trò Trưởng Trưởng Lãnh Đạo từ năm 2009. Anh Hoàng có 2 bằng Cao Học về Quản Trị Kinh Doanh và Kỹ thuật Hệ thống. Trong 16 năm qua, anh đã giữ nhiều chức vụ điều hành tại nhiều công ty kỹ thuật cao và Hội Thiện nguyện, chuyên về hoàn thiện hệ thống và qui trình tổ chức. Anh đã cầu nguyện và nhận ra ơn gọi phục vụ PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ với lòng xác tín. Chức vụ Trưởng Ban Điều Hành PT Cursillo Toàn Quốc, đối với anh, là một ơn gọi đặc biệt chứ không phải là một công việc đơn thuần.

Cũng xin nhắc lại là anh Victor Lugo đã từ chức từ ngày 18-7-2012 sau chín năm trong vai trò ĐHV/TQ phục vụ CĐ nói tiếng Anh đồng thời là Giám Đốc Điều Hành Toàn Quốc (GD/ĐH/TQ).

Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ lần thứ 23

Đại Hội sẽ được tổ chức tại Đại Học Hofstra University tại Hempstead, NY, từ ngày 25 đến 28 tháng 7, 2013. Tất cả các Cursillistas đều được mời gọi tham dự và mang theo bạn hữu. Đây sẽ là cơ hội để kết bạn mới, hâm nóng tình bạn cũ, và tiếp tục tăng thêm kiến thức và sự hiểu biết của chúng ta về Đặc ứng Cursillo. Lệ phí tham dự Đại Hội giữ nguyên như năm ngoái là \$385.00 mỹ kim mỗi người nếu ghi danh trước ngày 31/5/2013.

Khóa Cursillo de Cursillos TGP Boston – Ngành Việt Nam

Phong trào sẽ tổ chức khóa “Cursillio de Cursillos” từ ngày Thứ Năm tới Thứ Bảy, 9-12 tháng 5 năm 2013 tại Trung tâm Tĩnh huấn La Salette, Attleboro, Massachusetts dành riêng cho các cursillistas (tức là những người đã tham dự khóa Cursillo trước đây). Cha Linh hướng Hoàng Xuân Nghiêm và Ban Điều Hành Trung Ương Cursillo Hoa Kỳ sẽ hướng dẫn khóa học. Sự thành công của khóa học Cursillo bao giờ cũng dựa trên lời cầu nguyện và sự hy sinh của các thành viên Phong Trào. Xin quý anh chị nhiệt thành làm Palanca cho khóa học này. Cũng xin quý anh chị liên lạc Liên Nhóm Trưởng của mình để biết thêm chi tiết và thủ tục ghi danh tham dự.

Đại Hội Cursillo Mùa Xuân Vùng 1

Phong Trào Cursillo Vùng 1 Hoa Kỳ sẽ tổ chức Đại Hội Cursillo Mùa Xuân (Region 1 Spring Encounter 2013) vào các ngày 26-28/4/2013 tại St. Thomas Seminary, 467 Bloomfield Avenue, Bloomfield, CT. 06002. Xin quý anh chị liên lạc Liên Nhóm Trưởng của mình để biết thêm chi tiết và thủ tục ghi danh tham dự.

Phương pháp Cursillo

Phương pháp Cursillo nhằm mục đích giúp đỡ để biến đổi, theo giáo huấn Kitô giáo, môi trường nơi người dân sống và làm việc thông qua sự tham gia của "những con người nam và nữ mới" do họ đã gặp gỡ với Đức Kitô. Đây là một mục tiêu của các Khóa Cursillo Ba Ngày về Kitô giáo; trong đó một nhóm các linh mục và giáo dân, được hỗ trợ bởi các lời cầu nguyện và hy sinh của các thành viên khác của phong trào, truyền đạt các chân lý căn bản của đức tin Kitô giáo trong một "cách sống" đặc biệt.

(Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ngày 29 tháng 7 năm 2000)

Nguyện xin Chúa chúc lành cho chúng con.

De Colores

Phêrô Trần Ngọc Ánh